



ประกาศที่ ๐๐๓/๒๕๖๔

การรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาทางรังสีวิทยา
ให้ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก”

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ได้กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีคุณวุฒิขั้นต่ำอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในหลักสูตรที่เปิดโดยมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นระบบจากคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า แพทย์ที่สอบได้วุฒิบัตรฯ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยมีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรดำเนินการสอบถามสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จนได้หลักเกณฑ์ในการรับรองวุฒิบัตรฯ (ว.ว.) สาขาต่าง ๆ ทางรังสีวิทยา ในผู้ที่ทำงานวิจัยในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยา วิทยานิพนธ์ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก การที่ ว.ว. ของอาจารย์แพทย์มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก” จะทำให้อาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคุณวุฒิสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ อาจารย์แพทย์ยังต้องมีคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ อีกด้วยสำหรับการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในหลักสูตรเหล่านั้น

ในการนี้ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับรอง ว.ว. ให้ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก” สำหรับรังสีแพทย์สาขารังสีวิทยา วิทยานิพนธ์ และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ที่มีความประสงค์ดังกล่าว ขอให้ศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการจากระเบียบฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ แล้วส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ถนนมเกียรติ)

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องการขอเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

นางสาวสุพรรณ ปั้นเจริญ / โทร. ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓